

# เพื่อไทยซัดจับ'

## คู่-เต๋น'ละเมิดสิทธิ

### จับปล่อยตัวทันที คสช.แฉข้อหา ปลุกปั่นราชภัฏ

พท.กระทุ้ง คสช.จับ  
"จตุพร-ณัฐวุฒิ" ไม่เหมาะสม กล่าว  
การตรวจสอบ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการ  
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า  
การจับกุม นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ  
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำกลุ่มแนว  
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ  
แห่งชาติ (นปช.) ขณะเดินทางไปเยี่ยม  
ชมอุทยานราชภัฏ เพื่อให้เห็นสถานที่  
จริง กรณีมีการกล่าวหาทุจริตโครงการ



ภูมิธรรม เวชยชัย

ดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่ไม่มีความเหมาะสม  
อย่างยิ่ง เพราะถือเป็นการละเมิด  
สิทธิส่วนบุคคลและยังเป็นการขัดขวาง  
การเรียกร้องและการแสวงหาความเป็น  
จริงในเรื่องข้อกล่าวหาการทุจริตที่เกิด  
ขึ้นในโครงการดังกล่าว

"เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลาย  
โดยรวดเร็ว ขอให้พิจารณาดำเนินการ  
ปล่อยตัวนายณัฐวุฒิและนายจตุพร ใน  
ทันที ก่อนที่เหตุการณ์จะไม่พึงประสงค์  
จะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้ และ  
ขอให้เร่งดำเนินการนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มาลงโทษและแสดงความรับผิดชอบ  
โดยพลัน" นายภูมิธรรม กล่าว

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษา  
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และโฆษก  
กองทัพบก กล่าวว่าการจับกุมดังกล่าว  
เพราะเป็นการพยายามเคลื่อนไหว  
ทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ  
การอ้างใช้คำว่าทุจริต ซึ่งหน่วยงานหรือ  
ผู้มีหน้าที่โดยตรงยังไม่มีใครกล่าวถึง  
เป็นการใช้เพียงความรู้สึกทั้งสิ้นซึ่งจะ  
มีการใช้กฎหมายเข้ามาพิจารณา  
ดำเนินการอย่างจริงจังต่อไป

ด้าน พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  
โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าจะไม่ได้  
จับกุม เป็นเพียงการเชิญตัวไปพูดคุย  
ทำความเข้าใจ เพราะเกรงเกิดมือชน  
มือขึ้น เนื่องจากทราบว่ามีมวลชนจาก  
จ.ราชบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ไปรอต่อ  
ด้านกลุ่มของนายจตุพรและนายณัฐวุฒิ  
อยู่จึงเกรงว่าอาจเกิดการปะทะกันขึ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง  
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าว  
ว่า แกนนำ นปช.ไม่สมควรจะไป เพราะ  
ถ้าไปก็เป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่ง  
ควรรอให้คณะกรรมการสอบสวนของ  
กระทรวงกลาโหมออกมาก่อน ส่วนข้อ  
เรียกร้องให้ พล.อ.อุดมเดช สิตบุตร  
รมช.กลาโหม ลาออก นั้น พล.อ.ประวิตร  
กล่าวว่า พล.อ.อุดมเดช ก็ต้องคิดเอง

"เป็นผู้ใหญ่แล้ว มีวุฒิภาวะเยอะ  
ที่จะคิดเองได้ เป็นถึงอดีต ผบ.ทบ. ท่าน  
คงคิดของท่านอยู่ ผมไม่ต้องไปบอกให้  
เขาคิด อย่างนั้น อย่างนี้ ไม่ใช่เด็กๆ  
แล้ว" พล.อ.ประวิตร กล่าว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมแกนนำ  
นปช.ทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย นาย  
จตุพร นายณัฐวุฒิ นายศวีริศ ชุกล่อม  
หรือเจ๋ง ดอกจิก นายสมหวัง อัศจรรย์  
และนายอนุชาติ วิรัชดิษฐ์ โดยถูกนำ

ตัวไปควบคุมในค่ายทหาร จ.ราชบุรี  
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หลังทหาร  
มณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี ได้  
ควบคุมตัว นายจตุพรและนายณัฐวุฒิ  
ก็ได้นำไปทำข้อตกลงที่กองพลทหาร  
ราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี และอาจจะปล่อย  
ตัวในค่ำวันที่ 30 พ.ย.

"พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ใน  
ฐานะ ผบ.กกล.รส. มีความเห็นว่าจะต้อง  
ทำบันทึกความเข้าใจเพื่อจะได้เป็นการ  
เตือนสติไม่ให้สร้างความวุ่นวาย หรือ  
เคลื่อนไหวใดๆ อีก" แหล่งข่าวระบุ